



ข่าวประชาสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๑๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๒๒

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ແຫ່ຂບ'ເອກຂນ'ຫລັງຫມດສັຍູຍາໃຫ້ທຸນ ອາຈາຣຍ໌ແຈງເຫຕຸເຈນເດືອນສູງກວ່າ'ພັກງານ'



นพ.เจลิ้มชัย บุญยะสิทธิ์พรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยกรณีที่น่าายสุมิตร สุวรรณ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ในฐานะประธานเครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ระบุกรณีนักเรียนทุนปี 2542 ออกมาไว เนื่องจากในสัญญาระบุว่าจะต้องกลับมาเป็นข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) แต่พอกลับมาแล้วกลับได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ได้เป็นข้าราชการตามที่สัญญาระบุ แถมตัดโอกาสที่จะไปทำงานที่อื่นอีก เพราะติดที่ต้องใช้ทุนกับต้นสังกัด ว่าเรื่องนี้เป็นมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ไม่ให้มหาวิทยาลัยรับบุคลากรรุ่นใหม่เป็นข้าราชการ แต่ให้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น หากผู้ที่รับทุนขณะนั้นมีความประสงค์จะเป็นข้าราชการ จะต้องใช้วิธีขอโอนย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่นแทน ซึ่งในส่วนของ มศว ไม่ปิดกั้น ขณะเดียวกันการขอโอนย้ายสังกัดไม่มีผลกระทบต่อการใช้ทุนคืน เพราะถือเป็นหน่วยงานราชการเช่นเดียวกัน

"ที่รัฐบาลจัดสรรเงินเพื่อเป็นเงินเดือน และสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย สูงกว่าข้าราชการ 1.5-1.7 เท่า นั้น ในส่วนของ มศว จะหักจากทั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ 0.1 เท่า ทำให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการได้รับเงินเดือนในอัตรา 1.6 เท่า และสายสนับสนุนจะได้รับเงินเดือนในอัตรา 1.4 เท่า โดย มศว ได้แจ้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนทราบ เนื่องจากงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ นั้นไม่ใช่งบฯเงินเดือนอย่างเดียว แต่เป็นงบฯสนับสนุนการบริหารจัดการบุคคลกร ซึ่งมหาวิทยาลัยจะนำไปใช้สำหรับจ่ายเงินเดือน และจัดเป็นสวัสดิการต่างๆ ให้พนักงาน

มหาวิทยาลัยทุกคน ส่วนตัวเลข 1.5-1.7 เท่า เป็นเพียงฐานคำนวณ เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ในการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคน" นพ. เณฺณ ลี ม ชัย ย ก ลี า ว

นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า กรณีนักเรียนทุนที่ไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการตามสัญญา นั้น มหาวิทยาลัยเองไม่รู้จะทำอย่างไร เพราะทุกอย่างเป็นไปตามมติ ครม. ที่ต้องการลดอัตรากำลังคนภาครัฐลง จึงไม่ให้อัตราข้าราชการกับมหาวิทยาลัย ทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถบรรจุตำแหน่งข้าราชการได้ หากจะว่ากันตามจริง มหาวิทยาลัยเองก็ไม่มีทางเลือกเช่นกัน

นายภาณุมาศ คำสัตย์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กล่าวว่า ตนเป็นอดีตนักเรียนทุน ก.พ. ไปเรียนสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก ซึ่งขณะที่ทำสัญญารับทุนนั้น ในสัญญาระบุว่าเมื่อกลับมาจะได้เป็นข้าราชการ จึงตัดสินใจรับทุนเพราะอยากกลับมาเป็นข้าราชการ แต่เมื่อเรียนจบกลับมาเมื่อปี 2545 ขณะนั้นมหาวิทยาลัยไม่บรรจุข้าราชการแล้ว ทำให้ตนไม่มีทางเลือก และต้องกลับมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่ต้นสังกัดร้องขอไป ส่วนที่บอกว่าหากอยากเป็นข้าราชการ ก็โอนย้ายไปหน่วยงานอื่นได้นั้น ความจริงทำได้ แต่เป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะหากต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ขอโอนย้ายไปไม่อนุมัติ ก็ ไ บ ไ ม่ ไ ดั

"มีนักเรียนทุนจำนวนไม่น้อยที่มีปัญหาลักษณะเดียวกับผม แต่ไม่สามารถทำอะไรได้ และไม่ออกไปฟ้องร้อง เพราะไม่อยากมีปัญหา ขณะที่อีกหลายคนอาจไม่มีปัญหา เพราะได้ไปบรรจุแต่งตั้งในหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ที่ผมออกมาพูดเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะอยากกลับไปเป็นข้าราชการ แต่อยากให้มองว่าถ้าระบบบริหารจัดการดี และเป็นธรรม ก็สามารถดึงคนเก่ง คนดีไว้ทำงานได้ ไม่เกิดปัญหาสมองไหล ขณะนี้ยอมรับว่าหากผมหรือเพื่อนอีกหลายๆ คนมีอิสระจากทุนแล้ว คงลาออก โดยอาจจะไปทำงานบริษัทเอกชน เพราะได้รับเงินเดือนที่ดีกว่า" นายภาณุมาศกล่าว